

# Thử xem tử vi các chánh khách thế giới của năm Mậu Tuất 2018 ảnh hưởng vận mạng như thế nào?

Đỗ Trọng

Sau khi năm **Đinh Dậu** chấm dứt, thì đến năm **Mậu Tuất** được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm thứ năm, 15-02-2010 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 04-02-2019. Năm Mậu Tuất này thuộc hành Mộc và mạng Bình Địa Mộc, năm này thuộc Dương, có can Mậu thuộc mạng Thổ và có chi Tuất thuộc mạng Thổ. Căn cứ theo luật thuận hợp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, năm này Can và Chi có cùng hành Thổ, xem như tương hòa giữa Trời và Đất, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sanh tốt đẹp. Được biết năm Tuất vừa qua là năm Bính Tuất thuộc hành Thổ, nhằm ngày chủ nhật, 29-01-2006 đến 17-02-2007

(xem trang lại 209 đến 212 đã dẫn ở trước)

Để tìm hiểu các tuổi các danh nhân quan trọng như sau :



**Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump** sinh ngày **14/6/1946 Bính Tuất** (71 tuổi) có mạng Ốc Thượng Thổ Đất trên Tường, thuộc

Dương, có can Bính mạng Hỏa và có chi Tuất mạng Thổ...Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, thì "mạng Bính (Can) sanh mạng Tuất (Chi).Bởi vì, mạng Hỏa được sanh xuất, mạng Đất bị khắc nhập.

Căn cứ theo năm Mậu Tuất đối với tuổi **Bính Tuất** ảnh hưởng như thế nào? Những người có tuổi mạng Thổ gặp năm Mậu Tuất thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "**mạng Mộc khắc mạng Thổ**". Bởi vì, mạng Mộc được khắc xuất và mạng Thổ bị khắc nhập, cho nên những người có mạng Thổ năm này xấu tổng quát, không thể thực-hiện gì kết quả tốt đẹp. Trường hợp này, giống như những người có:

mạng Mộc gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Hỏa - mạng Hỏa gặp năm mạng Thủy và mạng Thủy gặp năm mạng Thổ.



**Tổng Thống Nga Putin** sinh 7 octobre 1952 Nhâm Thìn (65 tuổi), sinh từ 27/1/1952 đến

13/2/1953, mạng

Trường Lưu Thủy:

Nước Sông dài ), thuộc Dương, có can Nhâm mạng Thủy và có chi Thìn mạng Thổ...Căn cứ theo luật thuận hợp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, thì "mạng Thổ khắc mạng Thủy "tức Chi khắc Can hay nói khác đi Đất khắc Trời.Bởi vì, mạng Đất khắc xuất, mạng Trời bị khắc nhập.

**Chủ tịch Tập Cận Bình**, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1953 Quý Tỵ 64 tuổi, sinh từ 14/2/1953 đến 2/2/1954, mạng Trường Lưu Thủy (Nước sông dài), thuộc Dương, có can



Quý mạng Thủy và có chi Ty mạng Hỏa...Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, thì "mạng Thủy khắc mạng Hỏa "tức Can khắc

Chi hay nói khác đi Trời khắc Đất.Bởi vì, mạng Trời khắc xuất, mạng Đất bị khắc nhập.

**Một đặc điểm đáng lưu ý, năm Mậu Tuất có mạng Mộc, những người có tuổi mạng Thủy như Ông **Tổng Thống Nga Putin** và Ông **Chủ Tịch Tập Cận Bình**, gặp năm Mậu Tuất thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thủy sanh mạng Mộc ".** Bởi vì, mạng Thủy bị sanh xuất và mạng Mộc được sanh nhập, cho nên những người có mạng Thủy, mặc dù được tương sanh, nhưng năm nay bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có: mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa - mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc - mạng Thủy gặp năm mạng Kim

và mạng Kim gặp năm mạng Thổ.